
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว ์ 
ระดับพื้นที่จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 

(DLD Co-ordinator : DLD-C) 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ 

วันอังคารที่ 3๐ พฤษภาคม 2566    
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. (Zoom conference) 

Meeting ID : 999 608 0004 Passcode : 234204 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัดประจวบครีีขันธ์ 

--------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๑.นายทรงพล  บุญธรรม ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ 
๒.นายอภิชาติ  บุญเรืองขาว ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบฯ 
 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี   
3.นายพีระพงษ์  ส าราญทรัพย์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบรุี 
4.นายเริงวุฒ ิ  วรวุฒ ิ  นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ 
 ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ 
5.นายฐนพลมงคล  พันธุ์พฤกษ์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ 
6.นางสาวสุนันทา  ตุ้มตาเต็ง สัตวแพทย์ช านาญงาน 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
7.นางสาวดวงดาว  วัฒนวนาพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
8.นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
๙.นางสาวฟาฏิน  สะมาแอ  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
๑๐.นางสาววรินทร์ธร  ดีหริ่ง  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๑๑.นางสาววาณี  ศิลประสาทเอก นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศสุัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
๑๒.นางสาวเสาวรส  โมรา  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๑๓.นางสาวศิริมา  จินดาแจ้ง นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหัวหิน 
1๔.นายพิทยา  คณะมะ  ปศุสัตว์อ าเภอ 
 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสามร้อยยอด 
๑๕.นายชัยสิทธิ ์  เกษมสุขไพศาล ปศุสัตว์อ าเภอ 

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกุยบุรี 
๑๖.นายสันต ์  ผลไพศาลศักดิ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
๑๗.นายบรรเจิด  อุ่นจิตต์  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน (แทนปศุสัตว์อ าเภอ) 

/ส านักงาน... 



-๒- 

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทับสะแก 
๑๘.นายลือศักดิ์  สุทธิธรรม ปศุสัตว์อ าเภอ 
 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบางสะพาน 
๑๙.นายวีระพันธ์  เหมือนแท้ ปศุสัตว์อ าเภอ 
 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบางสะพานน้อย 
๒๐.นางสาววีรญา ปิ่นเงิน  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ (แทนปศุสัตว์อ าเภอ) 

เริ่มประชุม เวลา ๑3.๐๐ น. 
 เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายทรงพล  บุญธรรม  ปศุสัตว์จังหวัด เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ระดับพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้กล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน  การเชิญประชุมคณะท างานฯ DLD-C ในครั้งนี้เพ่ือเป็นการติดตามภารกิจงานในแต่ละเดือน
และครั้งนี้ได้รับการประสานงานเบื้องต้น ที่จะมีโครงการมาน าเสนอคณะท างานฯ ให้ได้พิจารณา ส าหรับเป็น
ตัวชี้วัดตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ จึงขอให้ทุกท่านให้ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนแนวความคิดให้เกิด
กระบวนการท างานบูรณาการร่วมกันอย่างเหมาะสม   
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

 ตามหนังสือที่ ปข 008/102 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ให้กับกรรมการทุกท่านทราบแล้ว   
จะสอบถามว่ามีกรรมการท่านใดมีข้อที่จะแก้ไขปรับปรุงในส่วนของรายงานการประชุมหรือไม ่ถ้าไม่มี ขอมติใน
ที่ประชุมเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมในครั้งที่ 4 
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องทีเ่สนอให้ที่ประชุมทราบ 

นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
 ๓.๑ ผลการประชุม DLD-C ของกรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ทางกองการเจ้าหน้าที่ได้
มีการประชุมในส่วนกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ทั้งประเทศในเรื่องของตัวชี้วัดขึ้นมา ทางจังหวัดประจวบฯ มีการซักถาม
และได้รับค าตอบ ตามข้อดังนี้ ข้อที่ ๑ รายละเอียดตัวชี้วัดฟาร์มเครือข่ายโคเนื้อฯ กองการเจ้าหน้าที่แนะน าว่า
ให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ผสมเทียมโดยตรง ข้อที่ 2 คือในเรื่องของรอบการประเมินตัวชี้วัดที่ 1 ที่
ด าเนินการไปแล้ว 2 ชิ้นงาน สามารถนับหน้างานได้ ก็คือว่าในรอบที่ 2 ที่จะต้องส่งงาน 3 ชิ้นงานก็เหลือแค่
เป็นแค่ 2 ชิ้นงานที่ต้องส่งในรอบที่ 2 ถัดไป และข้อที่ 3 ที่ถามไปคือว่าระดับคะแนนที่ 3-5 แบบใหม่ที่ข้อ 2 
มีการพูดถึงเรื่องการเฝ้าระวังและการปราบปรามการกระท าผิดจ าเป็นต้องมีแผนและผลหรือไม่ เพราะได้
ค านึงถึงเรื่องการจับกุมเรื่องต่างๆ ที่อาจจะต้องมีการออกหน่วยเฉพาะกิจ กองการเจ้าหน้าที่ได้มีการชี้แจงว่า
หากไม่ได้มีผลในเรื่องของการต้องปราบปรามกระกระท าผิดต่างๆ ให้ทางจังหวัดเขียนเป็นแผนและมาตราการ
ในการเฝ้าระวังฯ น าเรียนเพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องสืบเนื่อง  

 ๔.๑ การชี้แจงรายละเอียดโครงการฟาร์มเครือข่ายโคเนื้อเพ่ิมรายได้ (ศผส.ราชบุรี) 

/นายเริงวุฒิ... 



-๓- 

นายเริงวุฒิ  วรวุฒิ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ 
 ตามหลักการที่ทางจังหวัดได้รับหนังสือจากกองการเจ้าหน้าที่ก็คือโครงการฟาร์มเครือข่ายโคเนื้อ เพ่ิม
รายได้ตรงนี้ก็เป็นงานที่บูรณาการระหว่างงานผสมเทียมกับการป้องกันโรคของ สคบ. ก็ตามเป้าหมายที่ก าหนด
ซึ่งเป้าหมายจะถูกก าหนดตามจ านวนเจ้าหน้าที่ผสมเทียมที่มีอยู่ภายในแต่ละจังหวัด จังหวัดประจวบฯ          
มีเจ้าหน้าที่ผสมเทียมอยู่ทั้งหมด 17 ท่าน เพราะฉะนั้นจะต้องมีความเครือข่ายอยู่ 170 ฟาร์ม สรุปความ
เข้าใจในค าถามที่เคยถามกันมาแต่ละจังหวัดก็คือมีการก าหนดขนาดของฟาร์มไหมก็คืออาจจะมีขั้นต่ า คือมี   
แม่โคไม่ต่ ากว่า 2 ตัวหรือ 5 ตัวขึ้นไป แต่ไม่ควรจะเกิน 10 ตัว เพราะว่าการจัดการฟาร์มหรือการพัฒนาจะท า 
ได้ยาก ในปีแรกขอให้ฟาร์มที่อยู่ในสเกลประมาณ 2 ตัวถึง 10 ตัวขึ้นไป ซึ่งในแต่ละพ้ืนที่จะมีเจ้าหน้าที่ผสม
เทียมในแต่ละอ าเภอไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นก็คือวัดตามท่ีจ านวนของแต่ละอ าเภอที่มีเจ้าหน้าที่ผสมเทียม อันนี้ 
คือแบบฟอร์มของรายงานการปฏิบัติงานโครงการโคเนื้อเพ่ิมรายได้ ก็คือจังหวัดจะต้องจัดส่งรายงานเข้ามาที่
ศูนย์ผสมเทียมทุกสิ้นเดือน โดยเริ่มจากจริงๆ ตามไทม์ไลน์แต่คิดว่าคงไม่ทันก็รายงานเป็นเดือนหน้าคือเดือน
มิถุนายนข้างต้น จะอธิบายทีละหัวข้อ ข้อที่ 1 จ านวนเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ คือ 170 ราย ถ้าจังหวัดได้ 
ตัวเลขที่ครบแล้วในแต่ละอ าเภอก็สามารถใส่ตรงนี้เป็น 170 ราย การประชุมชี้แจงความเครือข่ายก็คือการที่
เจ้าหน้าที่ผสมเทียมเนี่ยออกไปปฏิบัติงานร่วมกับเกษตรกร ไม่ว่าจะไปท างานเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ความรู้หรือ
ไปเจาะเลือดไปฉีดวัคซีนสามารถที่จะนับตรงนี้ได้ว่าเป็นการประชุมชี้แจงและขอความร่วมมือทางเครือข่าย
รวมทั้งการอบรมและถ่ายทอดความรู้หมายความว่าในสิ่งที่เจ้าหน้าที่ของผสมเทียมลงไปในฟาร์มเกษตรกร งาน
ด้านสุขภาพ การป้องกันโรค เช่นการเจาะเลือดตรวจโรคหรือฉีดวัคซีน หรือส่งเสริมเรื่องต่างๆ รวมถึงการ
จัดการฟาร์ม สามารถที่จะรายงานผลตรงนี้ได้ ควรมีรูปถ่ายประกอบ สมมุติว่าเจ้าหน้าที่ของอ าเภอทับสะแก
โดยเจ้าหน้าที่ผสมเทียมออกไปฟาร์มเกษตรกรกี่ฟาร์ม ลงมาประกอบด้วยแนบกับรายงานฉบับนี้มาด้วย การ
ผสมเทียมการตรวจเยี่ยมฟาร์ม ปกติถ้ามีการผสมเทียมเข้าไปอยู่ในฟาร์มเครือข่าย ให้รายงานจ านวนครั้ง
จ านวนตัว รวมทั้งการตรวจท้องหรือการติดตาม ลูกเกิดก็เป็นเหมือนงานประจ าของการผสมเทียมปกติ ก็เป็น
จ านวนนับ ซ่ึงเราจะไม่มีเป้าแยกออกมาจากงานปกติ ส่วนข้อ 1.5 ซึ่งเป็นคะแนนของตัวชี้วัดที่ส าคัญ ก็คือการ
นับวันคลอดถึงผสมติดของแม่โคจะใช้การคิดค านวณจากระบบฐานข้อมูลโคเนื้อหรือเราเรียกว่า AIDM  ซึ่งใน
ข้อแม้นี้เพ่ือไม่ให้เป็นการยากกับจังหวัดจะคิดค านวณแม่โคที่มีการคลอดตั้งแต่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นมา 
เมื่อคลอด 1 มีนาคมแล้วแม่โคน่าจะจับสัตว์อยู่ประมาณเมษายนหรือปลายพฤษภาคมแล้วก็ท าผสมเทียมใน
เดือนพฤษภาคมกับมิถุนายนแล้วตรวจท้องคือคลอดถึงผสมติดคือมันต้องตั้งท้อง ตรวจท้องได้แล้วถึงจะเอามา
ค านวณตรงนี้ ซึ่งที่ได้หารือกับทางส านักฯ คือตัวเลขไม่ค่อยกังวลเพราะว่าแม่วัวที่อยู่ในระบบที่น ามาค านวณ
น่าจะมีจ านวนที่ค่อนข้างน้อยมากๆ ซึ่งตัวเลขตรงนี้จังหวัดอาจจะได้เป็นศูนย์วัน ค าว่าศูนย์วันคือต่ ากว่า 130 
ซึ่งจังหวัดก็จะได้คะแนนเต็ม 5 ในหัวข้อนี้ที่เป็น 60% ของ DLD-C หรือถ้ามีในกลุ่มของแม่วัวที่มันมีปัญหา
เรื่องระบบสืบพันธุ์จริงๆ ศูนย์ก็จะจัดทีมงานลงไปช่วยในการเหนี่ยวน า เพ่ือจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ออกให้จังหวัด 
ในข้อต่อมาเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ตามที่เคยประชุมแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่อ าเภอและปศุสัตว์อ าเภอ   
บางท่านกับท่านปศุสัตว์จังหวัด กับทางจังหวัดก็คือว่าในโครงการนี้ได้ถูกก าหนดมาว่าฟาร์มเครือข่ายโคเนื้อเพ่ิม
รายได้จะต้องได้รับวัคซีนครบ 100% ตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด ซึ่งในความหมายก็คือว่าถ้าจังหวัดได้รับวัคซีน
มาแล้ว ใน 170 ฟาร์ม จะต้องเป็น priority แรกที่จะได้รับวัคซีนก่อน ในกรณีที่วัคซีนมีมาไม่เพียงพอก็คือ
จะต้องได้รับก่อนแล้วก็เป็นรายงานการฉีดวัคซีนธรรมดาซึ่งอ าเภอท าส่งจังหวัดอยู่แล้วว่าฟาร์มเครือข่ายฯ 
ได้รับวัคซีนหรือมีการทดสอบโรค ในข้อที่ 2.3 การเฝ้าระวังโรคระบาดก็คือรายงานการเกิดโรคในฟาร์ม
เครือข่ายซึ่งเพ่ือไม่ให้เป็นการซับซ้อน ณ ตอนนี้ได้รับแจ้งเมื่อวันนี้ก็คือว่าจะเป็นแบบฟอร์มของ สคบ.ซึ่งปกติ
แล้วไม่ทราบว่าบางจังหวัดจะรายงานเฉพาะที่เกิดโรค ถ้าไม่เกิดโรคก็คือจะไม่รายงาน แต่ก าลังรอแบบฟอร์ม
จาก สคบ.ซึ่งน่าจะเป็นรายงานที่เกษตรกรแจ้งมาทางปศุสัตว์อ าเภอทุกเดือน ว่ามีหรือไม่มีหรือสงสัย  

/เพราะฉะนั้น... 



-๔- 

เพราะฉะนั้นแล้วในความหมายก็คือต้องรายงานเป็น Zero Report ด้วยคือรายงานไม่มีการเกิดโรค แต่อันนี้
ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ในดุลยพินิจของปศุสัตว์อ าเภอว่าจะรายงานแบบไหนเพราะว่าในข้อแม้ของคะแนนในข้อนี้ที่จะได้
เต็ม 5 ไม่ได้บอกว่าเกิดโรคระบาดแล้วจะถูกจัดคะแนน ความมุ่งหวังของทางกรมก็คือต้องการให้มีการเฝ้าระวัง 
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดโรคคือรู้ไวควบคุมอยู่ ก็ไม่ถูกตัดคะแนน จึงมีแค่ว่ามีรายงาน แต่ในรายงานจะเกิดไม่เกิดจะ
ไม่มาถูกนับเป็นคะแนนอันนี้ก็คือหัวข้อในรายงาน 1 แผน ที่ทางจังหวัดจะต้องท ารายงานส่งศูนย์ทุกเดือนใน
เดือนมิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน เป็นเวลา 4 เดือน ล าดับต่อไปก็จะเป็นไทม์ไลน์จริงๆในการ
ปฏิบัติงานครั้งนี้ ได้มีการประชุมชี้แจงร่วมกับจังหวัดไปแล้วตั้งแต่ประมาณเดือนเมษายน เจ้าหน้าทีส่่งรายชื่อ 
เกษตรกรมาเกือบครบแล้วแต่ยังไม่ครบ 170 ฟาร์ม จะให้ดูแบบฟอร์มที่ทางกลุ่มยุทธหรือฝ่ายสุขภาพที่เป็นคน 
ควบคุมตัวชี้วัดจะต้องรายงานรายชื่อฟาร์ม ส่งมาให้ศูนย์ก็ถือว่าถ้าครบ 170 ฟาร์ม รายงานในแบบรายงานว่า
ครบแล้ว 170 การอบรมเจ้าหน้าที่ตามไทม์ม่ิงคือเดือนพฤษภาคม ซึ่งน่าจะขยับไปเป็นเดือนมิถุนายน แล้วก็แต่
ละฟาร์มจะมีแบบส ารวจที่เจ้าหน้าที่จะต้องไปเก็บข้อมูลของฟาร์มมา 1 ชุดครั้งเดียว ในตอนเริ่มโครงการ
เพ่ิมเติมจะเปิดให้ดูตอนท้าย การถ่ายทอดให้ความรู้ก็แต่ด าเนินการไปเรื่อยๆจนถึงประมาณเดือนกรกฎาคม 
สิงหาคม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านผสมเทียมและการด้านสุขภาพสัตว์  คือเราไม่ได้เร่งรัดเรื่องการฉีดวัคซีน
ในช่วงเดือนไหนเพียงแต่ว่าขอให้อยู่ตามโปรแกรมของจังหวัดที่จังหวัดมีโปรแกรมการฉีดวัคซีนตามรอบปกติ
ของกรมปศุสัตว์ถ้าอยู่ในข่าย 4 เดือนนี้ก็รายงานว่าได้ท าการฉีดวัคซีนแล้วหรือถ้าไม่มีใน 4 เดือนนี้ แต่เพ่ิงฉีด
ไปเมื่อเดือนเมษายนหรือพฤษภาคมก็ถือว่าด าเนินการเรียบร้อย ส่วนการสรุปประเมินทางศูนย์ฯ จะดูกรอบ
คะแนนอีกที ซึ่งระดับการให้คะแนน ก็จะมีในเรื่องของค่าเฉลี่ยของวันคลอดถึงผสมติด อันนี้คือในระบบ
ฐานข้อมูลตัวชี้วัดที่ 2 ก็คือเจ้าหน้าที่จะต้องมีฟาร์มครบอย่างน้อย 10 ต่อคน เพราะตัวชี้วัดจะเป็นภาพรวม
ของจังหวัดคือ 170 ฟาร์ม อันนี้อยู่ที่จังหวัดกับปศุสัตว์อ าเภอบริหารจัดการ ศูนย์ฯ จะภาพรวมของประจวบฯ 
เป้า 170 ฟาร์ม มีการฉีดวัคซีนครบทุกตัวด้วย และครบตามเป้าหมายของฟาร์มที่ก าหนด ส่วนข้อ 4 มี
มาตรการป้องกันโรคฯ น่าจะเป็นเฟส 2 หรือเฟส 3 คือในฟาร์มโครงการฯ นี้คาดว่าอยากจะผลักดันฟาร์มพวก
นี้ให้ได้ถึงระดับ GFM ซึ่งในปีนี้มันคงไม่ทันเพราะฉะนั้นก็ข้ามไปที่ข้อสุดท้ายเลยคือระดับ 5 ก็คือมีการเฝ้าระวัง
โรคก็คือมี Zero Report มีรายงานการเฝ้าระวังโรคจากอ าเภอมาถึงจังหวัด ซึ่งรายงานนี้ก าลังรอจาก สคบ.
น่าจะได้ช่วงต้นเดือน  เอกสารประกอบก็คือรายงานประจ าเดือนกับรูปถ่ายประกอบและรายงานเดือน ส่วน
รายละเอียดการปฏิบัติงานจริงๆ สัปดาห์หน้าจะไปขอหารือกับจังหวัดประจวบว่าจะสะดวกให้ไปอธิบายกับ
เจ้าหน้าทีผ่สมเทียมแล้วก็น าเรียนกับปศุสัตว์จังหวัดแล้วก็ปศุสัตว์อ าเภอสะดวกวันไหนไปท าเป็นแผนปฏิบัติงาน
ร่วมกับประจวบฯ รายละเอียดจะส่งให้อีกทีมีค าถามไหมครับ 
นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ  
 ขออนุญาตถามเรื่องของแผนการท างานที่มีการประชุมชี้แจงไม่ว่าจะเป็นการอบรมการถ่ายทอด ตรงนี้
ต้องตั้งเป้าก่อนไหมคะว่าจะต้องเป็นกี่ครั้งในรอบของไตรมาสนี้ค่ะ 
นายเริงวุฒิ  วรวุฒิ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ 
 ไม่นับจ านวนครั้ง แค่ว่าครบถ้าเจ้าหน้าที่ 1 คนไปแล้วมีโครงการที่มันประชุมเกษตรกรมาครบทั้ง 10 ราย 
ก็ถือว่า 1 ครั้งก็ได้หรือเจ้าหน้าที่เดินออกไปท างานที่ฟาร์มแต่ละฟาร์มครบ 10 ฟาร์มก็ถือว่าครบการถ่ายทอด
องค์ความรู้ ไม่ใช่แต่ว่าจะต้องให้เขาเข้าใจโครงการแต่เป็นการที่น าแผนปฏิบัติงานของจังหวัดของกรมปศุสัตว์
เรื่องการฉีดวัคซีน แนะน าเรื่องการเลี้ยงการจัดการ การตรวจโรค การผสมเทียม การบริการต่างๆ ถือว่าเป็น
การที่ถ่ายทอดความรู้เหมือนกันทั้งสิ้น 
นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ  
 ขออนุญาตแจ้งนัดอีกครั้ง อาจจะเป็นภายในเดือนมิถุนายนนี้ รบกวนช่วยแชร์ไฟล์ที่เกี่ยวข้องเรื่อง
ตัวชี้วัดไปในกลุ่ม Line DLD-C ของประจวบคีรีขันธ์ด้วย 
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มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
 ๕.๑ ผลด าเนินงานของการส่งเสริมการผลิตและการใช้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพสูง  เป็นผลด าเนินงาน
ของโครงการคือการส่งเสริมการผลิตและการใช้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพสูง จากครั้งก่อนที่ไดข้อความร่วมมือไป 
ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ฯ มีการด าเนินการไปบ้างแล้ว ทั้งนี้ก็เลยจะมาอัพเดทให้ทุกท่านได้ทราบว่า 

โครงการดังกล่าวนี้ด าเนินงานจนถึงเดือนเมษายนแล้ว ซึ่งเป้าหมายจะเขียนตามแผนก็คือมีกิจกรรมเรื่องของ
การส ารวจจ านวนและความต้องการเกษตรกรคือ 273 ราย 900 กว่าไร่ แล้วก็กิจกรรมที่ 2 คือการถ่ายทอด
องค์ความรู้จะจ าแนกออกเป็นจ านวนเกษตรกร แล้วก็จ าแนกเป็นพ้ืนที่ปลูก ตั้งแต่เดือนตุลาคม กรรมการทุก
ท่านจะเห็นตัวเลขที่ลงไป ตุลาคมถึงเมษายน ตอนนี้คือครบทั้งสิ้นแล้ว 273 ราย ส่วนในตัวของพ้ืนที่ปลูก 
ตอนนี้ได้ประมาณ 800 กว่าไร่ ซึ่งเป้าหมายจริงๆคือประมาณ 900 กว่าไร่ ได้ท าการประสานงานไปยัง
เจ้าหน้าทีศู่นย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แล้ว ก็จะมีจ านวนเพ่ิมข้ึนหลังจากท่ีในเดือนพฤษภาคมจนถึงกันยายน
นี้จะครบตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ตอนแรก เรื่องการสนับสนุนท่อนพันธุ์แล้วก็เมล็ดพันธุ์เป็นกิจกรรมที่ 3 ที่มี
การวางแผนไว้จะเห็นได้ว่าในข้อ 3.1 เมล็ดพันธุ์ทางอาหารสัตว์เขามีการแจกเมล็ดพันธุ์ทั้งหญ้ารูซี่จนถึงไมยรา
และข้าวโพด ตั้งแต่พฤศจิกายนจนถึงมกราคม แล้วก็มีการมอบท่อนพันธุ์ก็คือแพงโกล่า ส่วนใหญ่แพงโกล่า
ในช่วงเดือนตุลาคม – เมษายน แล้วก็มีหญ้าเนเปียร์ปากช่องในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ ซึ่งในขณะนี้ยังอยู่
ในช่วงของการสนับสนุนเมล็ดหญ้าแล้วก็ท่อนพันธุ์จนจบช่วงเวลากันยายนของปีนี้  ในการติดตามการ
ประมวลผล ทางศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ได้ลงติดตามประเมินผลร่วมกับทางส านักงานปศุสัตว์อ าเภอที่เกี่ยวข้อง 
เริ่มด าเนินการเมื่อตอนเดือนกุมภาพันธ์  1 ครั้ง แล้วก็มีนาคม 8 ครั้ง และเมษายน 15 ครั้ง ที่จะติดตามอย่าง
ต่อเนื่องไป อันนี้ก็จะเป็นผลคร่าวๆ ทีไ่ด้รับข้อมูลมาจากศูนย์วิจัยพืชและพัฒนาอาหารสัตว์ที่เป็นหน่วยงานหลัก
ในการดูแลโครงการฯ ตามนโยบายโครงการขยายพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 50,000 ไร่ ไม่ทราบว่าทางผอ.
อภิชาติฯ มีข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติมไหม 
นายอภิชาติ  บุญเรืองขาว  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยฯ 
 ในส่วนของโครงการกิจกรรมนี้  ณ ปัจจุบันนี้ก็ยังคงสนับสนุนในส่วนของท่อนพันธุ์ให้เกษตรกรตาม
แผนงาน ในเดือนมิถุนายนก็จะได้รับเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่มาเพ่ิมก็ทางศูนย์ฯ ก็จะด าเนินการสนับสนุนให้กับ
เกษตรกรที่สมัครเข้ามาร่วมกิจกรรมในเดือนมิถุนายน และจะติดตามเกษตรกรที่ด าเนินการปลูกไปแล้วอย่างต่อเนื่อง 
นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
 ขณะนี้เป้าอยู่ที่ 973 ไร่ ณ เวลานี้ยังมีข้อมูลทั้งหมด 814 ไร่ จ านวนไร่ที่เหลือจะเป็นเกษตรกรที่
ด าเนินการในเรื่องของการปลูกหญ้าแพงโกล่า แล้วก็จะใส่เป็นผลลัพธ์ให้ในแต่ละเดือนที่ลงในตารางนี้และแสดง
ภาพกิจกรรมที่ลงไปในพ้ืนที่จะเป็นในเรื่องของการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์แล้วก็ท่อนพืชอาหารสัตว์แล้วก็มีการ
ติดตามให้ค าแนะน า เพราะว่าทุกครั้งที่ลงไปด าเนินการในหน่วยงานของ DLD-C จะต้องมีภาพประกอบ
เพราะว่าจะต้องน ามาใส่ในส่วนของผลปฏิบัติงาน ผลลัพธ์แล้วสุดท้ายแล้วจะมาท าเป็นสรุปรายงานให้ทราบถึง
ปัจจัยความส าเร็จของการด าเนินการในโครงการนั้นๆ ที่ดูน่าจะมีทั้งเกือบทุกอ าเภอที่ทางศูนย์อาหารสัตว์ฯ 
ท างานร่วมกันอ าเภอ เกษตรกรที่ได้รับหญ้าไปจะได้รับค าแนะน าและติดตามอย่างใกล้ชิด 
 5.2 ผลการประชุมชี้แจง DLD-C ในระดับพ้ืนที่ในบทบาทของภารกิจของด่านกักกันสัตว์ครั้งนี้จะมี
หน่วยงานกักกันสัตว์ ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเขาก็มีการมอบหมายนโยบายในส่วนของ DLD-C และก็จะมี
โครงการดีๆ มาเสนอให้กับคณะกรรมการในรอบนี้ได้พิจารณาด้วย เชิญด่านกักกันสัตว์ฯ 
นางสาวสุนันทา  ตุ้มตาเต็ง  สัตวแพทย์ช านาญงาน ด่านกักกันสัตว์ฯ 
 ตามท่ี ผอ.กองสารวัตรฯ ได้ประชุมกลุ่มด่านฯ ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว แจ้งที่ประชุมว่ากรมปศุสัตว์ได้ 
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ก าหนดตัวชี้วัดระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ DLD-C ในรอบการประเมินที่ 
2/2566 เป็นตัวชี้วัดของ ผอ.กองสารวัตรฯ ซึ่งเป็นคณะกรรมการอ านวยการและเป็นหัวหน้าส่วนราชการ
ส่วนกลางที่มีหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคด่านกักกันสัตว์ โดยหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ทุก
ด่านมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพ้ืนที่รวมถึงให้
การสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่ส านักงานตั้งอยู่ในจังหวัด เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจของกรม
ปศุสัตว์ในจังหวัดบรรลุผลส าเร็จ และกองสารวัตรมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการของกองสารวัตรฯ คือประธาน 
ผู้อ านวยการกองสารวัตร และการคณะกรรมการคือหัวหน้าฝ่ายต่างๆและก็หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ หน้าที่
รับผิดชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนของค าสั่งกองสารวัตรคือเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
ของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นท่ีของกองสารวัตรฯ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ 1. ก าหนดนโยบายแนวทาง
ในการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์และภารกิจด้านปศุสัตว์ที่อยู่ในหน้าที่รับผิดชอบ 2. อ านวยการ  
บูรณาการการบริหารจัดการด้านแผนงานงบประมาณทรัพยากรบุคคลให้สามารถด าเนินตามแผนงานภารกิจได้
อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 3. ก ากับติดตามผลการปฏิบัติงาน 4. ประสานราชการระหว่างหน่วยงานใน
สังกัดกรมปศุสัตว์และหน่วยงานอ่ืน 5.จัดท าแผนงาน Action Plan  6. หัวหน้าด่านกักกันสัตว์หรือผู้แทนเข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพ้ืนที่ 7 . ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องจัดท า
ตารางสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพ้ืนที่ 8 . จัดท าบันทึกข้อความ
รายงานผลการด าเนินงานที่บรรลุผลส าเร็จตามแผนการปฏิบัติ งาน Action Plan ของด่านฯ ในแต่ละพ้ืนที่
พร้อมระบุปัจจัยแห่งความส าเร็จ วันนี้ด่านฯ มีโครงการและกิจกรรมให้คณะกรรมการฯ พิจารณา 2 แผนงาน 
คือโครงการและกิจกรรมที่ 1 การพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อเพ่ือป้องกันการแพร่โรคระบาดในพ้ืนที่การด าเนินงานพ่น
น้ ายาฆ่าเชื้อโรคในพ้ืนที่โดยรวมกับปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อ าเภอ และให้ปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อ าเภอ
เป็นผู้ก าหนดพ้ืนที่ เพ่ือป้องกันการแพร่โรคระบาดในพ้ืนที่ และมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1. พ.ร.บโรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. 2558 มาตรา 34 และระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการด าเนินการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดสัตว์  พ.ศ. 
2560 และประกาศกรมปศุสัตว์เรื่องการก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตการออก
ใบอนุญาต การตรวจการตรวจโรค และการท าลายเชื้อโรคในการน าสัตว์และซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอ่ืน 
พ.ศ. 2558 และระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายสัตว์  และซากสัตว์เข้าออกผ่านภายใต้เขตโรค
ระบาดสัตว์ชั่วคราวโรคระบาดสัตว์หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด พ.ศ 2559 เป้าหมายด าเนินการคือพ่นน้ ายา
ฆ่าเชื้อในพื้นที่ 20 ครั้ง คืออาทิตย์ละ 1 ครั้ง เดือนละ 4 ครั้ง เป้าหมายระยะเวลาด าเนินการ เดือนเมษายนถึง
กันยายน ผู้รับผิดชอบหน่วยงานหลัก คือด่านฯ และส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ และอีก 
1 แผนงานคือ กิจกรรมตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ านมดิบจากทุกศูนย์รวบรวมน้ านมดิบและโรงงานแปรรูป
น้ านมดิบทุกแห่งของจังหวัดประจวบฯ การด าเนินงานเข้าปฏิบัติงานเข้าตรวจรับปริมาณน้ านมและเก็บตัวอย่าง
น้ านมดิบจากทุกศูนย์รวบรวมน้ านมและโรงงานแปรรูปน้ านมของจังหวัดประจวบฯ เพ่ือส่งตรวจห้องปฏิบัติการ
โดยร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อ าเภอ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการยกระดับ
คุณภาพสินค้าเกษตร กิจกรรมหลักตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กิจกรรมย่อยส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
น้ านมทั้งระบบ เป้าหมายตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ านมจากทุกศูนย์รวบรวมน้ านมดิบและโรงงานแปรรูป
น้ านมดิบ จ านวน 12 แห่ง ระยะเวลาด าเนินการ เดือนเมษายนถึงกันยายน 2566 หน่วยงานหลักส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ หน่วยงานสนับสนุนด่านฯ  
นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
 ในรอบนี้จะมีโครงการเพ่ิมขึ้นมา จ านวน 2 โครงการด้วยกัน วันนี้ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์
น าเสนอ 2 โครงการ จะต้องขอมติความเห็นในที่ประชุมของกรรมการทุกท่านว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับ 2 
โครงการนี้ขอเป็นข้อเสนอแนะ เพ่ือที่จะน าเป็นมติว่าจะท าทั้ง 2 โครงการนี้ หรือว่าจะท าเพียง 1 โครงการที่ม ี
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ความเกี่ยวข้องกับทางด้านกฎหมาย ขออนุญาตเลขาฯ แสดงความเห็น ถ้าเป็นโครงการที่ 1 ที่ใส่ในเรื่องของ
กฎหมายมาด้วย เพ่ือจะได้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดในระดับคะแนนที่ 3 ที่ เป็นเรื่องของการเฝ้าระวังและการ
ปราบปรามการกระท าผิดเรามุ่งหวังว่า หากเกษตรกรในพ้ืนที่มีโรคระบาดที่เกี่ยวข้องแล้วไม่ได้รับความร่วมมือ
ในการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรค ตรงนี้ก็สามารถด าเนินด าเนินคดีได้เช่นกัน ตาม พรบ. ก็จะเป็นในเรื่องของการเฝ้า
ระวังการปราบปรามการกระท าผิดด้วย ก็เลยใส่ตัวกฏหมายเบื้องต้นมาให้เห็นก่อน จะสอดคล้องกับตัวชี้วัดนี้ 
และเรื่องของการพ่นน้ ายาเป็นกิจกรรมหลักของด่านฯ อยู่แล้วที่ในการช่วยกันป้องกันโรค ก็คิดว่าไม่ได้มี 
ผลกระทบในเรื่องของงบประมาณสามารถด าเนินการได้แล้วก็สอดคล้องกับนโยบายของกรมปศุสัตว์ด้วยที่
ช่วยกันป้องกันท าลายเชื้อโรค และก็คาดหวังว่านอกจากเป็นการพ่นน้ ายาอาจจะเป็นตามของสัตว์เศรษฐกิจ
สัตว์ใหญ่ ช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของการเฝ้าระวังเรื่องของโรคในสัตว์ปีกก็คงได้รับความร่วมมือในการพ่นน้ ายาในส่วน
ของฟาร์มสัตว์ปีกด้วยเช่นกัน ส าหรับความเห็นในโครงการที่ 2 เรื่องของการตรวจปริมาณคุณภาพน้ านมดิบ 
อาจจะไม่ได้มีกฎหมายอย่างชัดเจนแต่ว่าอยู่ในแผนยุทธศาสตรฯ์ ที่คงต้องด าเนินการอยู่แล้วเป็นในการตรวจนับ 
แล้วก็เก็บตัวอย่างน้ านม ซึ่งผลงานตรงนี้มันเป็นผลงานปกติของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด และขอความร่วมมือ
กับเจ้าหน้าที่อ าเภอ กับทางด่านฯ ที่ร่วมกันเก็บตัวอย่างน้ านม หากพิจารณาทั้ง ๒ แผนงาน ต้องพิจารณาจาก
งานที่สอดรับกับนโยบายกรมปศุสัตว์ จะมีงบประมาณหรือไม่มีงบประมาณก็ได้ แต่ว่าต้องการหน้างานที่ไม่ใช่
งานปกติท่ีท าอยู่แล้ว จึงเห็นควรพิจารณาโครงการที่ ๑ การพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อฯ เข้าเป็นแผนงาน DLD-C  
นายอภิชาติ  บุญเรืองขาว  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยฯ 
 ขออนุญาตถามย้อนกลับไปนิดนึงว่า 2 โครงการนี้ 1 ก็คือทั้ง 2 โครงการนี้ยังไม่ได้เป็นกิจกรรมในงาน
ของภาคปกติใช่ไหม ก็คือไม่ไดเ้ป็นงานประจ า  
หัวหน้าด่านฯ 
 โครงการที่ 1 เป็นโครงการเฉพาะกิจ และโครงการที่ 2 เป็นงานปกติ ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอโครงการที่ 1 ในแผน 
นายอภิชาติ  บุญเรืองขาว  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยฯ 
 ในส่วนของการโครงการที่ 1 เห็นด้วยครับ 
นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
 คณะกรรมการมีมติเห็นชอบว่าโครงการที่เสนอเพ่ิมในส่วนของรอบที่ 2 ก็จะเป็นโครงการพ่นน้ ายาฆ่า
เชื้อเพ่ือป้องกันและการแพร่โรคระบาดในสัตว์ ซึ่งครั้งต่อไปจะน าเสนอถึงผลด าเนินงานแล้วก็วัตถุประสงค์ของ
โครงการนี้ด้วยพร้อมกับภาพประกอบในกิจกรรม เพ่ือที่ปลายปีจะได้ไม่ต้องท างานกันหนักมาก เพราะว่าต้อง
มาคิดถึงผลที่คาดหวังแล้วก็ Key Success Factor ของสิ่งที่เราท าในโครงการนั้นๆ ด้วย 
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบโครงการที่ ๑ เข้าสู่แผนท างาน 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 

นางสาวอุบลวรรณ  จตุรพาหุ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ  
 สอบถามความเป็นมาเป็นไปของพ้ืนที่ในการท างาน ว่าตอนนี้มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างที่จะต้องการ
น าเสนอแก่คณะกรรมการ เพ่ือให้ช่วยกันระดมความเห็นในการปรับปรุงแก้ไขในการท างาน  
ปศุสัตว์อ าเภอหัวหิน 
 อ าเภอหัวหินตอนนี้ปัญหาที่เคยเสนอในที่ประชุมคือเรื่องภัยแล้ง ทางจังหวัดก็อนุมัติหญ้าแห้งอัดก้อนแล้ว 
ก็ยังติดปัญหาในเรื่องของยานพาหนะที่จะไปรับหญ้า เนื่องจากว่าด้วยระยะทางจากต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ไปรับ
หญ้าที่ศูนย์รวมไทยค่อนข้างไกล แล้วก็ตอนนี้คือทางก านันผู้ใหญ่บ้านก็ก าลังคิดหาวิธีว่าจะจัดหารถแล้วก็คนที่
จะไปขึ้นหญ้ายังไง ตอนแรกก าหนดว่าจะไปรับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว ก็ยังติดปัญหาอยู่ก็คงเป็นเรื่องการยืนยันจาก
ทางก านันผู้ใหญ่บ้านว่าจะพร้อมเมื่อไหร่ จะได้แจ้งทางจังหวัดอีกครั้ง 
 

/ปศุสัตว์... 



-๘- 
ปศุสัตว์อ าเภอสามร้อยยอด 
 ปัญหากับอุปสรรคในการปฏิบัติงานของอ าเภอสามร้อยยอดช่วงนี้ที่น่ากังวลอยู่ จะเป็นเรื่องของโรค
ระบาดที่ก าลังจะกลับเข้ามาในช่วงฤดูฝน ประเด็นนี้อาจจะต้องท างานหนัก ถ้าเกิดเหตุโรคระบาดจริงๆ แล้ว
ทางอ าเภอสามร้อยยอดอาจจะต้องขอก าลังจากจังหวัดมาช่วย ซ่ึงตอนนี้เบื้องต้นก็เฝ้าระวังอยู่ก็น่าจะมีประเด็น
เดียวเพราะว่าอ าเภอสามร้อยยอดเป็นอ าเภอที่มีประชากรของสัตว์ที่เคลื่อนย้ายเข้ามาติดต่อกันยอดสูงมาก 
และการเฝ้าระวังมันค่อนข้างล าบาก เพราะว่าอ าเภอสามร้อยยอดมีเจ้าหน้าที่หลักๆ แค่ 2 ท่าน และการ
ควบคุมดูแลทั้งหมดน่าจะเป็นไปได้ยาก ทางอ าเภอก็จะรายงานให้กับทางจังหวัดทราบเป็นระยะ 
ปศุสัตว์อ าเภอกุยบุรี 
 เรื่องของการขาดแคลนอัตราก าลังในการท างานในพ้ืนที่  ซึ่งมีข้าราชการ 1 คน และพนักงานราชการ 
3 คน จ้างเหมา 2 คน ซึ่งยังขาดในส่วนของต าแหน่งข้าราชการ เพ่ือจะได้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปศุสัตว์อ าเภอทับสะแก 
 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทับสะแกในภาพรวมปัญหาอุปสรรคในภาพรวมก็มีเป็นระยะๆ แต่สามารถที่
จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคไปได้ สถานการณ์เรื่องภัยแล้งยังไม่พบปัญหาเนื่องจากฝนพ่ึงจะตก และสถานการณ์
เรื่องโรคระบาดสัตว์ได้มีการลงพ้ืนที่ฉีดวัคซีนให้กับเกษตรกร เบื้องต้นไม่มีปัญหาอุปสรรค ถ้าพบว่ามีปัญหา
อุปสรรคจะประสานทางจังหวัดเพ่ือขอความช่วยเหลือต่อไป 
ปศุสัตว์อ าเภอบางสะพาน 
 ในเรื่องภัยแล้งตอนนี้ เข้าไปประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้กับเกษตรกร ให้ส ารองเสบียงอาหารสัตว์ ซึ่ง
ตอนนี้ฟางปรับราคาลดลงแล้ว  
นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
 อ าเภอบางสะพานมีพ้ืนที่ประกาศภัยแล้งบ้างไหม ถ้าเกษตรกรอยู่ในพ้ืนที่ประกาศภัยแล้งเราสามารถ
ใช้โควต้าของจังหวัดที่จะสนับสนุนหญ้าอาหารสัตว์ได้ ขอให้แจ้งมาทางจังหวัด 
ปศุสัตว์อ าเภอปราณบุรี 
 อ าเภอปราณบุรีไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไร ตอนนี้ก็คล้ายๆ กับอ าเภอสามร้อยยอด มีเกี่ยวกับเรื่องการ
เคลื่อนย้ายเข้ามา อาจจะมีปริมาณมาก ก็อาจจะยากในการตรวจสอบ ก็ขอให้ช่วยในเรื่องการตรวจสอบ 
นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
 ในนามของเลขานุการคณะกรรมการ DLD-C ขอขอบคุณ คณะกรรมการทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุม 
เสนอความคิดเห็นและลงมติเห็นชอบโครงการที่จะท างานบูรณาการร่วมกัน ทั้งด่านกักกันสัตว์ฯ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหารสัตว์ฯ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี วันนี้ขอบคุณทุกท่านมาก สวัสดีค่ะ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ปิดประชุม เวลา ๑4.0๐ น. 
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